

11 พ.ย. 61

## มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1 มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยี – ส่งเสริมการค้าอย่างกลุ่มน้ำโขง



image

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย จัดงาน "มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ" ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 11 พ.ย. 61 ณ ลานสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยซ้อและลานเวทีกลาง มุ่งสนับสนุนการค้าถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมการค้า การลงทุน ด้านอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต สุขความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง

นายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ มีพื้นที่ปลูกมากกว่า 20 ล้านไร่ สามารถสร้างรายได้เข้าให้ประเทศไทยในปี พ.ศ.2560 กว่า 4 แสนล้านบาท และมีความสำคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร เนื่องจากก่อให้เกิดการกระจายรายได้ การสร้างงาน สร้างความมั่นคงในอาชีพได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง กว่า 6 ล้านคน นอกจากนี้ ยังเป็นการลดการอพยพย้ายถิ่นเดิมของเกษตรกรจากชนบทเข้าสู่สังคมเมือง จากการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการกรีดยาง แปรรูปยาง และการดูแลรักษาต้นยางอย่างต่อเนื่องเกือบทั้งปี รวมถึงยางพารายังเป็นพืชที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยสร้างความชุ่มชื้น และระบบนิเวศในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้ง



ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ กระทั่งปัจจุบันได้พัฒนาสู่จัดตั้งกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการรวมกลุ่มแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ยางพาราในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ยางพาราของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง

นายณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน"มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ"ในครั้งนี จะสร้างความรับรู้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการ ให้มีกิจกรรมเพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนสินค้า นวัตกรรม เชื่อมโยงสร้างจุดแข็งให้กับสินค้ายางพารา เกิดการเจรจาการค้าและการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาทางพาราลดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง

ด้าน นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ในนาม คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานมหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ จัดขึ้นภายใต้งานเทศกาลยางพารานานาชาติ ภาคเหนือถือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางมีช่องทาง และเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ยางพารามากขึ้น เปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านยางพารา ตลอดจนผลิตภัณฑ์ยางพาราซึ่งกันและกัน

“ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ ได้แก่ พิธีลงนามข้อตกลงการซื้อขายยางพาราระหว่างผู้ประกอบการยางพารานานาชาติ การแสดงนิทรรศการความรู้วิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านยางพารา การแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตชาวสวนยางภาคเหนือ การแสดงวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การประกวดสินค้าเกษตรท้องถิ่นของดีเมืองเชียงราย การแข่งขันกรีดยางชิงแชมป์ กยท. เขตภาคเหนือ และการประกวดธิดาชาวสวนยางเพื่อเป็นทูตวัฒนธรรมด้านยางพารา ” นายพนัสพล กล่าวทิ้งท้าย

# สกว.หนุนพัฒนาท่อช่วยหายใจ-ถุงมือยางลดการติดเชื้อ เชื้อดื้อยา

โรคติดเชื้อเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในจำนวนโรคทั้งหมด และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้น ๆ โดยประเทศไทยประสบปัญหาแบคทีเรียดื้อยามากติดอันดับของภูมิภาคเอเชีย ไม่มีการผลิตยาต้านแบคทีเรียกลุ่มใหม่มานานกว่า 30 ปี การค้นหายากกลุ่มใหม่และแนวทางใหม่ในการรักษาโรคติดเชื้อดื้อยาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้สนับสนุนทุนแก่ ศ. ดร.ศุภยงค์ วรวุฒิกุณชัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสารธรรมชาติในสมุนไพรไทย โดยใช้นาโนเทคโนโลยีเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

งานวิจัยสำคัญภายใต้โจทย์จากแพทย์ปฏิบัติกรเวชบำบัดวิกฤต คือ การคิดค้นสารเคลือบที่ผิวท่อช่วยหายใจและถุงมือเพื่อลดการเกิดไบโอฟิล์มของเชื้อแบคทีเรียบริเวณผิวท่อช่วยหายใจทำให้เข้าถึงยาปฏิชีวนะได้ยาก โดยท่อช่วยหายใจเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจล้มเหลวผู้ป่วยในห้องไอซียู หรือการกู้ชีพ แต่หากใส่เกิน 48 ชั่วโมงผู้ป่วยกว่าร้อยละ 70 จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และถ้าเกิน 5 วันมักทำให้เกิดปอดอักเสบ มีค่ารักษาพยาบาลและนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น หรือเสียชีวิตได้

คณะวิจัยนำโดย ศ. ดร.ศุภยงค์ และนายศักรินทร์ เหล่ทองคำ นักศึกษาทุน พวอ. สกว. จึงร่วมกับ ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ผศ. นพ. วีรพงศ์ วัฒนาวนิช โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และคณะ พัฒนาท่อช่วยหายใจเคลือบอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์จากสารสกัดจากใบกระทูพืชสมุนไพรในท้องถิ่น และเพื่อให้มีปริมาณมากเพียงพอในระดับอุตสาหกรรมจึงส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนใน อ.ระโนด จ.สงขลา ปลูกพืชชนิดนี้เพื่อเพิ่มรายได้ นอกจากนี้ยังสังเคราะห์ได้จากใบยูคาลิปตัสที่เหลือทิ้งจากโรงงานกระดาษ

ราคาของท่อหายใจชนิดนี้ยังมีราคาสูงประมาณชิ้นละ 20,000 บาท ขณะที่ท่อหายใจปกติราคาประมาณ 120 บาท อย่างไรก็ตามท่อดังกล่าวมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีเจือปนอันอาจเป็นสาเหตุของการเกิดความเป็นพิษเหมือนกับของต่างประเทศ จึงช่วยลดอัตราการเกิดปอดอักเสบติดเชื้อ และค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องได้

ด้าน น.ส.สุภาภิจ เภาเสน เปิดเผยถึงปัญหาสำคัญของการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่พบว่า มีการแพร่กระจายทางการสัมผัสผ่านมือของบุคลากรทางการแพทย์บ่อยที่สุด ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคและนำไปสู่ผู้ป่วยอื่น ๆ การใช้ถุงมือจึงเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่สำคัญ แต่ในทางปฏิบัติพบว่า การสวมถุงมือไม่ถูกต้องตามข้อบ่งชี้ คณะวิจัยจึงนำสารต้านเชื้อจุลินทรีย์จากยุคาลิปต์สมาไซ์แทนสารเคมีรุนแรงในการรีดิวซ์ซิลเวอร์ไอออนให้กลายเป็นอนุภาคซิลเวอร์นาโนเคลือบด้านนอกและด้านในถุงมือ เพื่อแก้ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคในวงกว้าง ทั้งแบบที่เรียกर्मบวมและลบสามารถเกาะกับเนื้อเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียและแทรกตัวเข้าไปในเซลล์ รบกวนการทำงานในระดับโมเลกุล

นอกจากนี้ ยังช่วยยกระดับคุณภาพของถุงมือภายในประเทศไทย และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนให้เพิ่มมูลค่าของยางพาราด้วยการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะถุงมือยางซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่สำคัญมาก ไทยมีชื่อเสียงด้านการผลิตที่ได้คุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและราคาเหมาะสม โดยถุงมือยางนี้ มีต้นทุนการผลิตคู่ละ 30 บาท ส่วนราคาจำหน่ายในปัจจุบันคู่ละประมาณ 200 บาท ทำให้ผู้ใช้และหน่วยงานทุกระดับที่มีความจำเป็นต้องใช้งานสามารถเข้าถึงได้





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**มติชน**  
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 10 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14853

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 52.52 Ad Value: 57,772

PRValue (x3): 173,316

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เกษตรกร' ชี้สงครามค่าอุดรราคาอย่างดิ่ง

# 'เกษตรกร' ชี้สงครามค่าอุดรราคาอย่างดิ่ง

- เชื่อแค่สั้นๆ คาดต้นปีหน้า น่าจะดีขึ้น
- กยท. จ่อถกชิโนเคมหรือลัญญาจีทูจี

**'รมช.เกษตรฯ-กยท.' ประสานเสียงเพราะพิษสงครามการค้าจีน สหรัฐอุดรราคาอย่างพาราดตกต่ำ เหตุจีนออเดอร์ลด เชื่อแค่ระยะสั้นๆ คาดไตรมาสแรกปีหน้าราคาคงดีขึ้น พ.ย.นี้ กยท.เตรียมถกชิโนเคมหรือลัญญาจีทูจี**

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ราคายางพาราที่ตกต่ำในขณะนี้ เป็นผลมาจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ที่เป็นผลให้จีนส่งออกสินค้าได้ลำบาก ส่งผลให้จีนชะลอการรับซื้อในช่วงนี้ เนื่องจากยางที่ออกสู่ตลาดมีจำนวนมากและเศรษฐกิจของโลกฟื้นตัวไม่ทันัก ทั้งหมดนี้จะเป็นช่วงสั้นๆ หลังจากนั้นคาดว่าราคาจะปรับเพิ่มขึ้น

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ราคายางในประเทศที่ตกต่ำ เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ ส่งผลให้ปริมาณแต่ละออเดอร์ลดลง ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากสงครามการค้า โดยสหรัฐถือเป็นผู้ผลิตยางล้อยรายใหญ่ ที่นำเข้ายางจากจีน ในขณะที่จีนนำเข้ายางจากไทยอีกที เมื่อจีนขายยางได้น้อยลงราคาภายในไทยจึง

ลดลงตามไปด้วย

"ขณะนี้ราคาขางดิบรมควันมีภาวะผิดปกติเพราะราคาเอพโอบี (ราคาส่งมอบ ณ ท่าเรือ) ใกล้เคียงกับโตคอม ลิงคโปร จากปกติราคาโตคอมจะสูงกว่าราคาเอพโอบีของไทย 3-4 บาท ขณะที่เชียงใหม่ราคาดีขึ้น เชื่อว่าราคาขางจะปรับตัวดีขึ้น ในช่วงไตรมาส 1-2/2562 เพราะอาจจะได้ข้อสรุปชัดเจนของสงครามการค้ามีแนวโน้มดีขึ้น หลังจาก นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ เข้าไปพูดคุยกับ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนแล้ว" นายเยี่ยมกล่าว

นายเยี่ยมกล่าวว่า นอกจากนี้ ทาง กยท. ได้เดินทางไปยังเชียงใหม่ เพื่อหารือกับ บริษัท ชิโนเคม ที่ทางรัฐบาลจีนได้ทำข้อตกลงกับทาง กยท. โดยรับซื้อขางจาก กยท. 200,000 ตัน ในลักษณะรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี แลกกับการสร้างรถไฟ ซึ่งภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเดินทางมาหารือกับ กยท. ในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง โดยขณะนี้ มีการส่งมอบไปแล้ว 30,000 ตัน

ส่วนที่เหลือ อีก 170,000 ตัน จะมีการส่งมอบภายหลังจากการหารือแล้วเสร็จ

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ราคาขางที่ปรับตัวลดลงในช่วงนี้เนื่องจากผู้นำเข้า โดยเฉพาะจีนชะลอการรับซื้อ ส่วนหนึ่งเพราะเห็นว่าเป็นช่วงที่ขางออกสู่ตลาดมาก ผู้นำเข้าไม่จำเป็นต้องซื้อขางสต็อกเอาไว้ และสามารถหาซื้อขางได้สะดวก ส่วนภาวะสงครามทางการค้าอาจมีผลกระทบต่อขางบ้าง แต่จะเป็นช่วงสั้นๆ

นายชูวิทย์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ราคาขาง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ราคาขางแผ่นรมควันปรับตัวตามความต้องการขางของผู้ซื้อภายในประเทศ ซึ่งตอนนี้ยังคงมีปริมาณฝนในบางพื้นที่ปลูกขาง ทำให้มีปริมาณขางเข้าสู่ตลาดน้อยลง ราคาขางเปิดตลาดประจำวันนี้อยู่ที่ 40.20 บาทต่อกิโลกรัม โดยปิดตลาดสูงสุด ณ ตลาดกลางสงขลา และตลาดกลางสุราษฎร์ธานี ราคาอยู่ที่ 40.65 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนตลาดกลางนครศรีธรรมราช 40.04 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเปิดของตลาดกลาง กยท. 40.20 บาทต่อกิโลกรัม ราคาปิดสูงสุดของตลาดกลาง กยท. วันนี้อยู่ที่ 40.65 บาทต่อกิโลกรัม



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,600

**Section:** First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

**วันที่:** เสาร์ 10 พฤศจิกายน 2561

**ปีที่:** 69 **ฉบับที่:** 22208

**Col.Inch:** 11.48 **Ad Value:** 18,368

**ภาพข่าว:** เชื่อมโยงข้อมูล

**หน้า:** 8(กลาง)

**PRValue (x3):** 55,104

**คลิป:** ชาว-ดำ



**เชื่อมโยงข้อมูล :** ณกรณ์ ตรกรวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ ประยูร อินสกุล รองกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (กสท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและข้อมูลสารสนเทศด้านส่งเสริมการค้า เน้นเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ชาวสวนยาง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด กยท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: เสาร์ 10 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 22208

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 29.11 Ad Value: 46,576

PRValue (x3): 139,728

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ชะลอซื้อ "ยาง" ไทยลดราคาตกต่ำ

## ● จีนป่วยพิษสงครามการค้ามะกัน ● กดดันการส่งออกสินค้ายางขึ้น

# ชะลอซื้อ "ยาง" ไทยลดราคาตกต่ำ

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ราคายางพาราที่ตกต่ำในช่วงนี้เป็นผลมาจากสงครามทางการค้าระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้จีนส่งออกสินค้าได้ลำบาก ประกอบกับจีนชะลอการรับซื้อยางพาราในช่วงนี้ เนื่องจากยางออกสู่ตลาดมากและเศรษฐกิจของโลกฟื้นตัวไม่ทัน แต่คาดว่าทั้งหมดนี้จะเป็นช่วงสั้นๆ และหลังจากนี้ราคายางจะปรับเพิ่มขึ้น

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ราคายางในประเทศที่มีราคาตกต่ำ เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ส่งผลให้ปริมาณออเดอร์จากจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของไทยมีการสั่งซื้อลดลง อาทิ เดิมผู้ประกอบการเคยสั่ง 10 ตัน ลดเหลือ 5 ตัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคายางปรับตัวดีขึ้น เชื่อว่าในเร็วๆ นี้ราคายางทั้งหมดจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาส 2/2562 เนื่องจากอาจจะได้ข้อสรุปชัดเจนของสงครามการค้าที่มีแนวโน้มดีขึ้น หลังจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เข้าไปพูดคุยกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของประเทศ

จีนแล้ว

นอกจากนี้ ทาง กยท. ได้เดินทางไปยังเซี่ยงไฮ้ เพื่อหารือกับ บริษัท ชิโนเคม อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ทางรัฐบาลจีนได้ทำข้อตกลงกับทาง กยท. ซึ่งจะรับซื้อยางจาก กยท. 200,000 ตัน ในลักษณะรัฐต่อรัฐหรือ G to G แลกกับการสร้างรถไฟ ซึ่งภายในเดือนพ.ย.นี้ จะเดินทางมาหารือกับ กยท. ในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการส่งมอบยางไปแล้ว 30,000 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 170,000 ตัน จะมีการส่งมอบภายหลังจากการหารือแล้วเสร็จ

ทางด้านนายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท นอร์ทอีสท์ รีเบอรี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ราคายางที่ปรับตัวลดลงในช่วงนี้เนื่องจากผู้นำเข้า โดยเฉพาะจีนชะลอการรับซื้อ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยางออกสู่ตลาดมาก ผู้นำเข้าไม่จำเป็นต้องซื้อยางสต็อกเอาไว้ และสามารถหาซื้อยางได้สะดวกส่วนภาวะสงครามทางการค้าอาจมีผลกระทบบ้าง แต่จะเป็นช่วงสั้นๆ.





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# หน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 39 ฉบับที่: 13715

Col.Inch: 35.69 Ad Value: 32,121

คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ

หน้า: 8(บนขวา)

PRValue (x3): 96,363

ศิลปิน: ชาว-ดำ

## ชายคาพระพิรุณ



โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ถือว่าเกินหน้าเป็นระยะ โดยเฉพาะในด้านการตลาดที่จะมารองรับผลผลิตในโครงการ เพราะขณะนี้ทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานกับบริษัทเอกชนตั้งจุดรับซื้อในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งภาคเอกชนต่างขานรับพร้อมรับซื้อข้าวโพดทุกฝักภายใต้โครงการดังกล่าว โดย นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงเกษตรฯ ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯพร้อมเดินทางไปที่ หลังจับมือกับบริษัทเอกชนประกาศจุดรับซื้อในพื้นที่กว่า 1 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด อีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจตราการบริหารจัดการในเรื่องปัจจัยการผลิต (น้ำ, ปุ๋ย, เมล็ดพันธุ์) และจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีความโปร่งใส เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีเข้าแทรกแซง โดยปัจจุบันมีบริษัทภายใต้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ แจ้งรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร อย่างน้อย 4 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท บิอาร์ออฟ ฟีด (ไทยแลนด์) จำกัด 2. บริษัท สีสพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด 3. บริษัท เมทา โกร จำกัด และ 4. บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

นอกจากนี้ มีเอกชนในพื้นที่รับซื้อ 8 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าในท้องถิ่นที่เป็นลูกค้าเดิมของสหกรณ์ หรือเป็นผู้รับซื้อรายใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งผลการจับคู่กับเอกชนเพื่อรับซื้ออาหารสัตว์พบว่าส่วนใหญ่มีการจับคู่ลูกค้าเรียบร้อยแล้วและมีบริษัทเอกชนวางแผนเข้ารับซื้อแล้ว

สำหรับบริษัทภายใต้สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยอินดิสนับสุนเมล็ดพันธุ์ราคาพิเศษผ่านร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่รับบัตรเกษตรกรสุขใจ (A-Shop) และจะดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง ด้วยวิธี Train The Trainer ผ่าน Video Conference เบื้องต้นมีบริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ แจ้งข้อมูลแล้วอย่างน้อย 4 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท แปซิฟิก เมล็ดพันธุ์ จำกัด 2. บริษัท ชินเจนาทา ซีดีส์ จำกัด 3. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย จำกัด และ 4. บริษัท เจริญโลกกษัตริย์โปรดัคส์ จำกัด เป็นต้น โดยทุกบริษัทสามารถจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ได้ทุกจังหวัดเกษตรกรสามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบ และขณะนี้มีสหกรณ์ 274 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการและเป็นจุดรวบรวมผลผลิต โดยเป็นสหกรณ์รวบรวมพร้อมปรับปรุงคุณภาพ 21 แห่ง สหกรณ์เป็นจุดรวบรวมอย่างเดียว 132 แห่ง สหกรณ์ที่พร้อมให้เอกชนเข้าพื้นที่เพื่อเป็นจุดรวบรวม 121 แห่ง ซึ่งทั้ง 274 สหกรณ์ ได้ส่งรายชื่อให้กับ ธ.ก.ส. เรียบร้อยแล้ว เพื่อประสานการเป็นร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่รับบัตรเกษตรกรสุขใจ กระทรวงเกษตรฯจึงเตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา กับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยและสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยในเร็ว ๆ นี้

สี่ปีที่ผ่านมา การยางแห่ง

ประเทศไทย (กยท.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กศส.) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและข้อมูลสารสนเทศด้านส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นการบูรณาการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางของ กยท. และข้อมูลสารสนเทศด้านส่งเสริมสหกรณ์ของ กศส. เพื่อใช้ฐานข้อมูลระหว่างสององค์กรนี้ ให้เป็นประโยชน์ต่อการรองรับภารกิจของหน่วยงานและตอบสนองนโยบายรัฐบาล อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่เกษตรกรชาวสวนยางในการพัฒนาการผลิต ตลอดจนการอำนวยความสะดวกซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วย โดยข้อมูลที่นำมาเชื่อมโยงในส่วนของ กยท. ได้แก่ ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยาง ข้อมูลสวนยาง จุดรวบรวมยางของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ข้อมูลพื้นที่ปลูกยางของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ข้อมูลความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ รวมถึงข้อมูลต้นทุนยาง/ราคายาง ตลาดกลางยางพาราและข้อมูลในส่วนของ กศส. ได้แก่ ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อมูลโรงงานผลิตยางแท่ง STR ข้อมูลโรงงานอัดยางก้อน ข้อมูลตลาด ข้อมูลโรงอบ/รมควันยางพารา ข้อมูลโรงตากยางแผ่นดิบ/ยางเครฟ ข้อมูลศูนย์รวบรวมน้ำยางสด เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่า ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน และเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องชาวสวนยางพาราและสมาชิกสหกรณ์อย่างแน่นอน

ขุนเกษตรฯ



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# สยามรัฐ

Siam Rath  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/เกษตร - สฎิปพิเศษ

วันที่: จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 69 ฉบับที่: 23886

Col.Inch: 84.48 Ad Value: 88,704

หัวข้อข่าว: สฎิปพิเศษ:

หน้า: 8(บน)

PRValue (x3): 266,112

คลิป: สีส



## เกษตรกรพึงพอใจ... ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยาง พัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อความยั่งยืน



### สฎิปพิเศษ

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนิน “โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรตัดโค่นต้นยางในพื้นที่ 65 จังหวัด เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ อีกทั้งลดความเสี่ยงผลกระทบจากราคายางตกต่ำและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีการสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าตัดโค่นต้นยางให้เกษตรกร 2 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 ไร่ละ 4,000 บาท และ งวดที่ 2 ไร่ละ 6,000 บาท

พร้อมทั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนการทำอาชีพชาวสวนยาง โดยการจัดอบรมให้เกษตรกร เพื่อพัฒนาอาชีพด้านพืชปศุสัตว์และประมง หลังการตัดโค่นต้นยาง



ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร (สศก.) ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน” พบว่า โครงการฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 เมษายน-30 กันยายน 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 14,623 ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ 93,062 ไร่ เกษตรกรตัดโค่นต้นยางแล้วเสร็จ 13,030 ราย ในพื้นที่ 69,080 ไร่ (เป้าหมาย 30,000



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# สยามรัฐ

Siam Rath  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/เกษตร - สก๊อปพิเศษ

วันที่: จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 69 ฉบับที่: 23886

Col.Inch: 84.48 Ad Value: 88,704

หัวข้อข่าว: สก๊อปพิเศษ:

หน้า: 8(บน)

PRValue (x3): 266,112

ศิลป์: สีส



ราย พื้นที่ 150,000 ไร่) โดยเกษตรกร ร้อยละ 37 ตัดสินใจนำพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากเห็นว่า ดินยางไม่สมบูรณ์ ให้ผลผลิตน้อย ส่วนร้อยละ 28 เห็นว่า ราคาขายพาราตกต่ำ และร้อยละ 23 ต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพ ในขณะที่ร้อยละ

12 ขาดแรงงานในการดูแลสวนยาง

ขณะนี้ เกษตรกรร้อยละ 74 ได้รับ เงินอุดหนุนค่าตัดโค่นต้นยาง งวดที่ 1 แล้ว และเข้ารับการอบรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรใหม่เพื่อทดแทนการทำ อาชีพชาวสวนยาง โดยพบว่า เกษตรกร ส่วนใหญ่มีความสนใจด้านการปลูกไม้ ผล/ไม้ยืนต้น พืชไร่ และพืชผักสวนครัว ตามลำดับ และงวดที่ 2 เกษตรกรร้อยละ 61 ได้รับเงินอุดหนุนค่าตัดโค่นต้น ยางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยและกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ เร่งดำเนินการให้เกษตรกรได้รับเงินอุด หนุนให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขา ธิการ สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร กล่าว ว่า ภาพรวมการดำเนินการ “โครงการ พัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อ ความยั่งยืน ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อภาพ รวมโครงการฯ ระดับมาก และยังคง ต้องการให้ภาครัฐขยายโครงการและ สนับสนุนเงินอุดหนุนรวมทั้งส่งเสริม การพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง อย่าง ไรก็ตาม เกษตรกรได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ภาครัฐควรปรับลดหลักเกณฑ์การ กำหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการฯ เช่น เกษตรกรที่มีพื้นที่สวน ยางมากกว่า 50 ไร่ และกำหนดอายุ ของยางในการเข้าร่วมโครงการฯ เป็น ยางที่เปิดกรีดแล้วเท่านั้น ซึ่งหากปรับ ลดหลักเกณฑ์ลง เกษตรกรจะให้ความ สนใจในการเข้าร่วมโครงการฯ มากยิ่ง ขึ้น รวมทั้งต้องการให้จัดหาตลาดเพื่อ รองรับผลผลิตจากเกษตรกรที่เกิดจาก การปรับเปลี่ยนอาชีพเพิ่มเติม



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,600

**Section:** First Section/-

**วันที่:** จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2561

**ปีที่:** 69 **ฉบับที่:** 22210

**Col.Inch:** 10.99 **Ad Value:** 17,584

**ภาพข่าว:** เทศกาลยางโลก

**หน้า:** 14(บน)

**PRValue (x3):** 52,752

**ศิลปิน:** ชาว-ดำ



**เทศกาลยางโลก** ณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารวม.เกษตรและสหกรณ์  
พนัสพล โกสิยาภรณ์ ผอ.การยางแห่งประเทศไทย ทัศนีย์ สุธาพจน์ นอภ.เชียงใหม่  
ของ จ.เชียงราย ร่วมเปิดเทศกาลยางพารานานาชาติภาคเหนือครั้งที่ 1 โดยมีสถาบัน  
ชาวสวนยางทั้งในและต่างประเทศร่วมกิจกรรมคึกคัก ที่ลานเทศบาล ต.ห้วยซ้อ.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 22210

หน้า: 14(ขวา)

Col.Inch: 18.77 Ad Value: 30,032

PRValue (x3): 90,096

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: งานยางพารานานาชาติจัดยิ่งใหญ่

# งานยางพารานานาชาติจัดยิ่งใหญ่

นายทัศนัย สุธาพนันท์ นอก.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เผยว่า เมื่อวันที่ 9 แห่งประเทศไทย รวมทั้งให้ผู้ประกอบการยางพาราพบปะแลกเปลี่ยนสินค้า พย.61 นายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ นายพนัสพล ความรู้ วิชาการ นวัตกรรม ประกอบกับ อ.เชียงใหม่ ปลูกลายมากที่สุด โกลิยาภรณ์ผอ.การยางแห่งประเทศไทยคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 58,560 ไร่ จากภาพรวมทั้งจังหวัดอยู่ที่ 299,615 ไร่ ยิ่งเป็น เครื่องย้ายสถาบันชาวสวนยางระดับประเทศผู้แทนเจ้าหน้าที่จากแขวงบ่อแก้ว พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนด้วยแล้ว จึงสามารถเชื่อมโยงการค้ากับ สปป.ลาว ผู้ประกอบการจากจีน ตัวแทนชาวสวนยางพื้นที่ภาคเหนือกว่า สปป.ลาว ไปถึงจีนตอนใต้ได้ อย่างไม่รู้ลืม ในงานนี้ยังมีการลงนาม 2,000 คนร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลยางพารานานาชาติภาคเหนือครั้งที่ 1 ที่ลาน ขอตกลง (MOU) เรื่องการขับเคลื่อนถนนยางพาราต้นแบบระหว่างอบจ. เทศบาล ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-11 พ.ย.61 เชียงรายกับเทศบาล ต.ห้วยซ้อ และผู้ประกอบการซื้อ-ขายยางครบ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลงานเกษตรกร สถาบันชาวสวนยางและการยาง จำนวน 3 คู่ มูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาท และกิจกรรมอื่นๆมากมาย.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 69 ฉบับที่: 22210

Col.Inch: 9.84 Ad Value: 15,744

ภาพขาว: ส่งเสริมยางก้อน

หน้า: 10(กลาง)

PRValue (x3): 47,232

ศิลปิน: ชาว-ดำ



**ส่งเสริมยางก้อน** ทักษิณ สุธาพจน์ นายอำเภอเมืองของ จ.เชียงราย นำทีมให้ความรู้ส่งเสริมการผลิตยางพาราคุณภาพ รวมทั้งรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ภายในบริเวณงานยางพารานานาชาติ ภาคเหนือ ณ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**เดลินิวส์**  
กรอบบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 13 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25233

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 17.04 Ad Value: 37,488

PRValue (x3): 112,464

คลิป: 8.5

หัวข้อข่าว: แห่โค่นสวนยางรวมลดพื้นที่ปลูก

## แห่โค่นสวนยางรวมลดพื้นที่ปลูก

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรกร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการติดตามโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรตัดโค่นต้นยางในพื้นที่ 65 จังหวัด เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ อีกทั้งลดความเสี่ยงผลกระทบจากราคายางตกต่ำและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง มีการสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าตัดโค่นต้นยางให้เกษตรกร 2 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 ไร่ละ 4,000 บาท และ งวดที่ 2 ไร่ละ 6,000 บาท ว่า โครงการได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 จนถึง 30 กันยายน 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 14,623 ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 93,062 ไร่ เกษตรกรตัดโค่นต้นยางแล้วเสร็จ 13,030 ราย ในพื้นที่ 69,080 ไร่ (เป้าหมาย 30,000 ราย พื้นที่ 150,000 ไร่) เกษตรกรร้อยละ 37 ตัดสินใจนำพื้นที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเห็นว่า ต้นยางไม่สมบูรณ์ ให้ผลผลิตน้อย ส่วนร้อยละ 28 เห็นว่าราคายางพาราตกต่ำ และร้อยละ 23 ต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพ ในขณะที่ร้อยละ 12 ขาดแรงงานในการดูแลสวนยาง

ขณะนี้ เกษตรกรร้อยละ 74 ได้รับเงินอุดหนุนค่าตัดโค่นต้นยาง งวดที่ 1 แล้ว และได้รับการอบรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรวมใหม่เพื่อทดแทนการทำอาชีพชาวสวนยาง โดยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสนใจด้านการปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น พืชไร่ และพืชผักสวนครัว ตามลำดับ และงวดที่ 2 เกษตรกรร้อยละ 61 ได้รับเงินอุดหนุนค่าตัดโค่นต้นยางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งดำเนินการให้เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

เนชั่นสุดสัปดาห์ <http://www.nationweekend.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07:16

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 30,000

หัวข้อข่าว: ไฮเทค ! เชื่อมข้อมูลชาวสวนยาง-ไอที



## ไฮเทค ! เชื่อมข้อมูลชาวสวนยาง-ไอที



"กยท."เชื่อมข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง- ข้อมูลสารสนเทศด้านส่งเสริมสหกรณ์ เปิดช่องทางเกษตรกร รับรู้ความเคลื่อนไหวราคายางทุกชนิด ระดับราคาลงในตลาดกลางยาง

8 พฤศจิกายน 2561 การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์(กสส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและข้อมูลสารสนเทศด้านส่งเสริมสหกรณ์





ทั้งนี้ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เผยว่า กยท. ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยที่ผ่านมา กยท. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลของเกษตรกรชาวสวนยางในประเทศไทย ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด

สำหรับการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ (สสท.) ครั้งนี้ จะเป็นการบูรณาการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางของ กยท. และข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสหกรณ์ของ สสท. ซึ่งฐานข้อมูลระหว่างสององค์กรนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการรองรับภารกิจของหน่วยงานและตอบสนองนโยบายรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่เกษตรกรชาวสวนยางในการพัฒนาการผลิต ตลอดจนการอำนวยความสะดวกของรัฐบาลด้วย

กยท. และ สสท. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลของแต่ละฝ่ายที่มีอยู่ได้ตามความจำเป็น ในส่วนของ กยท. นั้น มีการจัดทำทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยาง ข้อมูลสวนยาง จดรวบรวมยางของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ข้อมูลพื้นที่ปลูกยางของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ข้อมูลความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ รวมถึงข้อมูลต้นทุนยาง/ราคายาง ตลาดกลางยางพาราทั่วประเทศ” รองผู้ว่าการ กยท.

ขณะที่นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงนี้จะเป็นกรอบในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน และสามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมถึงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ระหว่าง กยท. และ สสท. ต่อไป

โดยข้อมูลที่น่ามาเชื่อมโยงร่วมกับ กยท. ได้แก่ ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อมูลโรงงานผลิตยางแท่ง STR ข้อมูลโรงงานอัดยางก้อน ข้อมูลตลาด ข้อมูลโรงอบ/รมควันยางพารา ข้อมูลโรงตากยางแผ่นดิบ/ยางเครฟ ข้อมูลศูนย์รวบรวมน้ำยางสด ซึ่งเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงานอย่างแน่นอน



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:56

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: วิสาหกิจโนนสุวรรณคว้าGMP “ยางเครป” ส่งออกจีน

# ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออนไลน์

เศรษฐกิจภูมิภาค

## วิสาหกิจโนนสุวรรณคว้าGMP “ยางเครป” ส่งออกจีน

วันที่ 9 November 2018 - 09:51 น.

26 SHARES

f Facebook 26

Twitter

G+ Google+

LINE



คว่างรังวัล - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ได้ผ่านการรับรองการผลิตยางเครปตามมาตรฐานGMP จากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นครั้งแรกของไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:56

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: วิสาหกิจโนนสุวรรณคว้าGMP “ยางครบ” ส่งออกจีน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ คว้ามาตรฐาน GMP โรงงานผลิต “ยางครบ” เพิ่มมูลค่า หนึ่งเดียวในไทย ทำออร์เดอร์ยอดส่งออกจีนทะลัก 2,000-5,000 ตันต่อเดือน วาดเป้าอนาคตแปรรูปสู่ “ยางคอมพาวนด์” หวังได้ราคาสูงขึ้น

นายธนากร จินกลาง ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ได้ผ่านการรับรองการผลิตยางครบตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (good manufacturing practices : GMP) จากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยใช้ยางก้อนถ้วยที่มีราคา ณ ปัจจุบัน 13-14 บาท/กิโลกรัม มาพัฒนาเป็นยางครบบางส่งออกไปยังตลาดชิงเต่า ประเทศจีน ได้ในราคา 33-34 บาท/กิโลกรัม

โดยช่วง 2 เดือนแรกทดลองส่งยางครบไปลองตลาดประมาณ 100-200 ตัน/เดือน ปรากฏว่าสินค้าได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทำให้ล่าสุดมีออร์เดอร์ส่งออกในเดือนธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2,000-5,000 ตัน แต่ทางวิสาหกิจชุมชนฯมีสมาชิกอยู่ 220 คน มีกำลังการผลิตรวมกันได้เพียง 100 ตัน/เดือน โดยศักยภาพในการขยายกำลังการผลิตค่อนข้างยาก ฉะนั้น จำเป็นต้องหาเครือข่ายมาศึกษาดูงานแล้วรับออร์เดอร์ไป โดยมีเครือข่ายอยู่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์



*“เราพัฒนายางมากกว่า 3-4 ปีแล้ว ก่อนประสบความสำเร็จประมาณ 1 ปีที่แล้ว ด้วยการสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง จากที่ก่อนหน้านี้เราทำยางเครปหนา ราคาที่ได้ทำให้กลุ่มเกษตรกรเสียเปรียบพ่อค้า จึงคิดว่าทำอย่างไรให้บางลงและขายได้ราคาดีขึ้น จึงหันมาทำยางเครปบางแบบมีคุณภาพ*

*เมื่อได้รับมาตรฐาน GMP ทำให้มั่นใจในการผลิตมากขึ้น เราพยายามดึงยางก้อนออกจากตลาดให้ได้ เพราะถ้าเราทำได้จะทำให้ราคาขยับขึ้น ผู้ประกอบการจะให้ราคาแปรปรวนแล้วดีกว่ายางก้อนถ่วง และในอนาคตนอกจากยางเครป เราอยากจะทำไปให้ถึงยางคอมพาวนด์ที่ได้ราคาสูงขึ้นอีก”*

นางปรีดีเปรม ทศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. เปิดเผยว่า สำหรับการรับรองมาตรฐาน GMP ยางเครปของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา มีอายุการรับรองเป็นระยะเวลา 1 ปี ในระหว่างปีมีการตรวจติดตามไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง หากไม่สามารถรักษา มาตรฐานไว้ได้ การรับรองจะถูกยกเลิกไป

ทั้งนี้ การผลิตยางเครปมี 2 แบบ คือ ยางเครปหนา และยางเครปบาง ประเภทยางเครปหนาความสม่ำเสมอ หรือคุณภาพของยางจะสู้ยางเครปบางไม่ได้ เพราะยางเครปบางความชื้นต้องน้อยกว่า 1% ความหนาต้องไม่เกิน 2 มิลลิเมตร ขนาดของเม็ดยางพาราจะต้องละเอียดสม่ำเสมอ สามารถตอบโจทย์ผู้ที่นำยางไปใช้ได้

โดย กยท. ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตวัตถุดิบยางก้อนถ้วยคุณภาพดี เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรรูปให้เป็นยางเครป หรือนำยางก้อนถ้วยที่ได้เข้าสู่โรงงานผลิตเป็นยางแท่งโดยตรง แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรมักจะถูกกดราคา เมื่อส่งยางไปผลิตเป็นยางแท่ง ส่วนการผลิตเป็นยางเครปจะเพิ่มมูลค่าได้มากกว่า

โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ผลิตยางเครปเพื่อส่งต่อให้กับโรงงานยางแท่ง 2. ผลิตเพื่อส่งต่อให้กับโรงงานทำผลิตภัณฑ์โดยตรงเพื่อไปแปรรูป เช่น รองเท้าบูต สายพานลำเลียง ยางปูพื้น เป็นต้น แต่การส่งให้โรงงานผลิตยาง โดยตรงเกษตรกรต้องมีผลผลิตที่ได้คุณภาพและเป็นที่ยอมรับเท่านั้น

ทั้งนี้ การส่งเสริมการผลิตยางเครปบางเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP นอกจากเรื่องของวัตถุดิบ จะต้องพิจารณา สถานประกอบการควบคู่กันไปกับอุปกรณ์และกระบวนการผลิตด้วย เพราะมาตรฐานยางเครปอยู่ในมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ตอนนี้อยู่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

*อย่างไรก็ตาม เกษตรกรในภาคอีสานกว่า 80% สามารถผลิตยางก้อนถ่วงนำไปทำเป็นยางเครปเพิ่มมูลค่า ได้ เพราะยางก้อนถ่วงค่อนข้างสะอาดได้มาตรฐาน แตกต่างจากภาคใต้ที่ต้องได้รับการส่งเสริมด้านการผลิตเพิ่มขึ้นอีก และคาดว่าในปี 2562 การผลิตยางเครปจะต้องได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1 แห่ง*



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ <http://www.thairath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:56

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนป่วน ไทยโดนกระทบซึ่งออเดอร์ส่งออกยางลดฮวบ

ไทยรัฐ

• Live

ไทยรัฐทีวี

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์

ข่าว

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐทีวี

ไลฟ์สไตล์

กีฬา

บันเทิง

ดวง

หวย



## สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนป่วน ไทยโดนกระทบซึ่งออเดอร์ส่งออกยางลดฮวบ



## นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ราคายางพารา ที่ตกต่ำลงในช่วงนี้ เป็นผลจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับ สหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้จีนส่งออกสินค้าได้ลำบาก ขณะเดียวกันจีนก็ชะลอ การรับซื้อยางพาราจากไทยด้วย แต่คาดว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น หลังจากนั้นราคาจะปรับเพิ่มขึ้น

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ราคา  
ยางในประเทศที่ตกต่ำ เพราะพิษสงครามการค้าจีนกับสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณออเดอร์หรือคำสั่งซื้อจากจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของไทยลดลงมาก โดยจากเดิมผู้ประกอบการเคยสั่งซื้อ 10 ตัน ลดเหลือ 5 ตัน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตลาดเซี่ยงไฮ้  
ราคาปรับปรับตัวดีขึ้นแล้ว เชื่อว่าไตรมาส 2/2562 ราคาทั้งหมดจะปรับตัวดีขึ้น  
เนื่องจากได้ข้อสรุปชัดเจนของสงครามการค้าดังกล่าวที่มีแนวโน้มดีขึ้น หลัง  
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายโดนัลด์ ทรัมป์ เข้าไปพูดคุยกับ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดี  
ของประเทศจีน

“กยท.ได้เดินทางไปเซี่ยงไฮ้ เพื่อหารือกับ บริษัท ซีโนเคม อินเตอร์เนชั่นแนล  
คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่รัฐบาลจีนได้ทำข้อตกลงกับ กยท.ซึ่งจะรับซื้อยางจาก กยท.  
200,000 ตัน ในลักษณะรัฐต่อรัฐ หรือ G to G แลกกับการสร้างรถไฟ ซึ่งภายในเดือน  
พ.ย.นี้ จะเดินทางมาหารือกับ กยท.ในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง และในขณะนี้ได้มีการส่งมอบ  
ยางไปแล้ว 30,000 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 170,000 ตัน จะส่งมอบภายหลังจากการหารือ  
แล้วเสร็จ”

ด้านนายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์  
จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ราคาที่ปรับตัวลดลงในช่วงนี้ เป็นผลจากผู้นำเข้า โดย  
เฉพาะจีนชะลอการรับซื้อ และส่วนหนึ่งเป็นผลจากยางออกสู่ตลาดจำนวนมาก ผู้นำเข้าไม่  
จำเป็นต้องซื้อยางสต็อกเก็บ ส่วนเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯนั้น อาจมี  
ผลกระทบบ้าง แต่เป็นช่วงระยะสั้นๆเท่านั้น.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

THAI.AC <http://www.thai.ac>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:00

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: ไทยรัฐออนไลน์ - Economics | สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนป่วน ไทยโดนกระทบซึ่งออเดอร์ส่งออกยางลดฮวบ

## THAI.AC ข่าวประจำวัน

ข่าวทั้งหมด

ข่าวบันเทิง

ข่าวไลฟ์สไตล์

ข่าวธุรกิจ/วิทยาการ

ข่าวการศึกษา

ข่าวทั่วไป

### ไทยรัฐออนไลน์ - ECONOMICS | สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนป่วน ไทยโดนกระทบซึ่งออเดอร์ส่งออกยางลดฮวบ

หมวดหมู่: ทั่วไป วันที่: 9 พฤศจิกายน 2561 เข้าดู: 6 ครั้ง



ภาพไฮไลต์

นายลักษณะ วจนานารักษ์ รมช. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ราคายางพาราที่ตกต่ำลงในช่วงนี้ เป็นผลจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้จีนส่งออกสินค้าได้ลำบาก ขณะเดียวกันจีนก็ชะลอการรับซื้อยางพาราจากไทยด้วย แต่คาดว่าจะในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น หลังจากนี้ราคาจะปรับเพิ่มขึ้น

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ราคายางในประเทศที่ตกต่ำ เพราะพิษสงครามการค้าจีนกับสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณออเดอร์หรือคำสั่งซื้อจากจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของไทยลดลงมาก โดยจากเดิมผู้ประกอบการเคยสั่งซื้อ 10 ตัน ลดเหลือ 5 ตัน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตลาดแข็งขึ้นแล้ว เชื่อว่าไตรมาส 2/2562 ราคายางทั้งหมดจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากได้ขอสรุปขีดเงินของสงครามการค้าดังกล่าวที่มีแนวโน้มดีขึ้น หลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายโดนัลด์ ทรัมป์ เข้าไปพูดคุยกับ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของประเศจีน

กยท. ได้เดินทางไปเชียงใหม่ เพื่อหารือกับ บริษัท ซีโนเคม อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล คอร์ปอเรชัน จำกัด ที่รัฐบาลจีนได้ทำข้อตกลงกับ กยท. ซึ่งจะรับซื้อยางจาก กยท. 200,000 ตัน ในลักษณะรัฐต่อรัฐ หรือ G to G แลกกับการสร้างรถไฟ ซึ่งภายในเดือน พ.ย. นี้ จะเดินทางมาหารือกับ กยท. ในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง และในขณะนี้ได้มีการส่งมอบยางไปแล้ว 30,000 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 170,000 ตัน จะส่งมอบภายหลังจากการหารือแล้วเสร็จ

ด้านนายวิวิทย์ จิงธนสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท นอร์เทิส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ราคายางที่ปรับตัวลดลงในช่วงนี้ เป็นผลจากผู้นำเข้า โดยเฉพาะจีนชะลอการรับซื้อ และส่วนหนึ่งเป็นผลจากยางออกสู่ตลาดจำนวนมาก ผู้นำเข้าไม่จำเป็นต้องซื้อยางสต็อกเก็บ ส่วนเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐานั้น อาจมีผลกระทบบ้าง แต่เป็นช่วงระยะสั้นๆเท่านั้น

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ - Economics



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:06

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: เกษตรกรแห่โค่นสวนยาง6.9หมื่นไร่

## RYT9 อาร์วายทีไนน์

ข่าวออนไลน์ ต่างประเทศ เศรษฐกิจ หุ่น-การเงิน การเมือง บันเทิง กีฬา ก่อตั้ง เทคโนโลยี

# แห้วหน้าไร่

## เกษตรกรแห่โค่นสวนยาง6.9หมื่นไร่

**ข่าวทั่วไป** หนังสือพิมพ์แห้วหน้า -- ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561  
00:00:09 น.

1.4หมื่นรายร่วมลดพื้นที่ปลูก สศก.แนะปรับลดหลักเกณฑ์  
จูงใจ'ชาวสวน'ร่วมโครงการ

สศก. เกาะติดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน เพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เผยเกษตรกร 65 จังหวัด เข้าร่วมกว่า 1.4 หมื่นราย โค่นต้นยางไปแล้วกว่า 6.9 หมื่นไร่ แนะนำรัฐปรับลดหลักเกณฑ์ สร้างแรงจูงใจเกษตรกรร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

นางสาวจรรยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการติดตามโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรตัดโค่นต้นยาง ในพื้นที่ 65 จังหวัด เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ อีกทั้งลด

ความเสี่ยงผลกระทบจากราคายางตกต่ำและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง มีการสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าตัดโค่นต้นยางให้เกษตรกร 2 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 ไร่ละ 4,000 บาท และ งวดที่ 2 ไร่ละ 6,000 บาท นอกจากนี้ ยังส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนการทำอาชีพชาวสวนยาง โดยการจัดอบรมให้เกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพด้านพืช ปลูกสัตว์ และประมง หลังการตัดโค่นต้นยาง

ในการนี้ สศก. ได้ทำการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพบว่า โครงการได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 จนถึง 30 กันยายน 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 14,623 ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 93,062 ไร่ เกษตรกรตัดโค่นต้นยางแล้วเสร็จ 13,030 ราย ในพื้นที่ 69,080 ไร่ (เป้าหมาย 30,000ราย พื้นที่ 150,000 ไร่) เกษตรกรร้อยละ 37 ตัดสินใจนำพื้นที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเห็นว่า ต้นยางไม่สมบูรณ์ให้ผลผลิตน้อย ส่วนร้อยละ 28 เห็นว่าราคายางพาราตกต่ำ และร้อยละ 23 ต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพ ในขณะที่ร้อยละ 12 ขาดแรงงานในการดูแลสวนยาง





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:06

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: เกษตรกรแท้โคนสวนยาง6.9หมื่นไร่

ขณะนี้ เกษตรกรร้อยละ 74 ได้รับเงินอุดหนุนค่าตัดโค่นต้นยาง งวดที่ 1 แล้ว และเข้ารับการอบรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรใหม่เพื่อทดแทนการทำอาชีพชาวสวนยาง โดยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสนใจด้านการปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น พืชไร่ และพืชผักสวนครัว ตามลำดับ และงวดที่ 2 เกษตรกร ร้อยละ 61 ได้รับเงินอุดหนุนค่าตัดโค่นต้นยางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยและกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เร่งดำเนินการให้เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

สำหรับภาพรวม เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อภาพรวมโครงการระดับมาก และยังคงต้องการให้ภาครัฐขยายโครงการและสนับสนุนเงินอุดหนุนรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยเกษตรกรให้ข้อคิดเห็นว่า ภาครัฐควรปรับลดหลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เช่น เกษตรกรที่มีพื้นที่สวนยางมากกว่า 50 ไร่ และกำหนดอายุของยางในการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างที่เปิดกรีดแล้วเท่านั้น ซึ่งหากปรับลดหลักเกณฑ์ลง เกษตรกรจะให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้นรวมทั้งต้องการให้จัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตจากเกษตรกรที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนอาชีพเพิ่มเติม

บรรยายได้ภาพ

จรรยา สุทธิไชยา



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

LINE <https://line.me>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:13

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนป่วน ไทยโดนกระทบซึ่งออเดอร์ส่งออกยางลดฮวบ

LINE TODAY

Top [ทั่วไป](#) [บันเทิง](#) [Exclusive](#) [ทีวี](#) [กีฬา](#) [ตุ๊กตง](#) [More](#) ▾

# สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนป่วน ไทยโดนกระทบซึ่งออเดอร์ส่งออกยางลดฮวบ

ไทยรัฐออนไลน์ - Economics

เผยแพร่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 7.01 น.

♥ 1

💬 0



ภาพไฮไลต์

นายลักษณะ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ราคายางพาราที่ตกต่ำลงในช่วงนี้ เป็นผลจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้จีนส่งออกสินค้าได้ลำบาก ขณะเดียวกันจีนก็ชะลอการรับซื้อยางพาราจากไทยด้วย แต่คาดว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น หลังจากนั้นราคายางจะปรับเพิ่มขึ้น

รหัสข่าว: I-181109001937

หน้า: 1/2



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

LINE <https://line.me>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:13

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนป่วน ไทยโดนกระทบชิงออเดอร์ส่งออกยางลดฮวบ

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ราคายางในประเทศที่ตกต่ำ เพราะพิษสงครามการค้าจีนกับสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณออเดอร์หรือคำสั่งซื้อจากจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของไทยลดลงมาก โดยจากเดิมผู้ประกอบการเคยสั่งซื้อ 10 ตัน ลดเหลือ 5 ตัน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตลาดเชียงใหม่ ราคายางปรับตัวดีขึ้นแล้ว เชื่อว่าไตรมาส 2/2562 ราคายางทั้งหมดจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากได้ข้อสรุปชัดเจนของสงครามการค้าดังกล่าวที่มีแนวโน้มดีขึ้น หลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายโดนัลด์ ทรัมป์ เข้าไปพูดคุยกับ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของประเทศจีน

“กยท.ได้เดินทางไปเชียงใหม่ เพื่อหารือกับ บริษัท ซิโนเคม อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่รัฐบาลจีนได้ทำข้อตกลงกับ กยท. ซึ่งจะรับซื้อยางจาก กยท. 200,000 ตัน ในลักษณะรัฐต่อรัฐ หรือ G to G แลกกับการสร้างรถไฟ ซึ่งภายในเดือน พ.ย.นี้ จะเดินทางมาหารือกับ กยท. ในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง และในขณะนี้ได้มีการส่งมอบยางไปแล้ว 30,000 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 170,000 ตัน จะส่งมอบภายหลังจากการหารือแล้วเสร็จ”

ด้านนายชวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ราคายางที่ปรับตัวลดลงในช่วงนี้ เป็นผลจากผู้นำเข้า โดยเฉพาะจีนชะลอการรับซื้อ และส่วนหนึ่งเป็นผลจากยางออกสู่ตลาดจำนวนมาก ผู้นำเข้าไม่จำเป็นต้องซื้อยางสต็อกเก็บ ส่วนเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯนั้น อาจมีผลกระทบบ้าง แต่เป็นช่วงระยะสั้นๆเท่านั้น.

**ดูข่าวฉบับ**



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด คลิปฮิต <http://www.thai-hotnews.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:18

Site Value: 5,000

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: ไทยรัฐออนไลน์ - Economics | สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนป่วน ไทยโดนกระทบซึ่งออเดอร์ส่งออกยางลดฮวบ

THAI HOT NEWS

## ข่าวประจำวัน

ข่าวทั้งหมด

ข่าวบันเทิง

ข่าวไลฟ์สไตล์

ข่าวธุรกิจ วิทยาการ

ข่าวแฟชั่น ความงาม

ข่าวกีฬา

### ไทยรัฐออนไลน์ - ECONOMICS | สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนป่วน ไทยโดนกระทบซึ่งออเดอร์ส่งออกยางลดฮวบ

หมวดหมู่ :ทั่วไป วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561 เข้าดู : 6 ครั้ง [Share 0](#)



ภาพไฮไลต์

นายลักษณะ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ราคายางพาราที่ตกต่ำลงในช่วงนี้ เป็นผลจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้จีนส่งออกสินค้าได้ลำบาก ขณะเดียวกันจีนก็ชะลอการรับซื้อยางพาราจากไทยด้วย แต่คาดว่าจะในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น หลังจากนั้นราคายางจะปรับเพิ่มขึ้น

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ราคายางในประเทศที่ตกต่ำ เพราะพิษสงครามการค้าจีนกับสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณออเดอร์หรือคำสั่งซื้อจากจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของไทยลดลงมาก โดยจากเดิมผู้ประกอบการเคยสั่งซื้อ 10 ตัน ลดเหลือ 5 ตัน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตลาดเอเชียราคาปรับตัวดีขึ้นแล้ว เชื่อว่าไตรมาส 2/2562 ราคายางทั้งหมดจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากได้ข้อสรุปชัดเจนของสงครามการค้าดังกล่าวที่มีแนวโน้มดีขึ้น หลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายโดนัลด์ ทรัมป์ เข้าไปพูดคุยกับ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของประเศจีน

กยท.ได้เดินทางไปเชียงใหม่ เพื่อหารือกับ บริษัท ชิโนเคม อินเดอร์เนชั่นแนล คอร์เปอเรชั่น จำกัด ที่รัฐบาลจีนได้ทำข้อตกลงกับ กยท. ซึ่งจะรับซื้อยางจาก กยท. 200,000 ตัน ในลักษณะรัฐต่อรัฐ หรือ G to G แลกกับการสร้างรถไฟ ซึ่งภายในเดือน พ.ย. นี้ จะเดินทางมาหารือกับ กยท. ในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง และในขณะนี้ได้มีการส่งมอบยางไปแล้ว 30,000 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 170,000 ตัน จะส่งมอบภายหลังจากการหารือแล้วเสร็จ

ด้านนายสุวิทย์ จึงธนะสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท นอร์ทอีส ธิเบต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ราคายางที่ปรับตัวลดลงในช่วงนี้ เป็นผลจากผู้นำเข้า โดยเฉพาะจีนชะลอการรับซื้อ และส่วนหนึ่งเป็นผลจากยางออกสู่ตลาดจำนวนมาก ผู้นำเข้าไม่จำเป็นต้องซื้อยางสต็อกเก็บ ส่วนเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐานั้น อาจมีผลกระทบบ้าง แต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ - Economics



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:19

Site Value: 40,000

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: เปิดมหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ส่งเสริมการค้าอย่างลุ่มน้ำโขง



หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง ต่างประเทศ อาชญากรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การศึกษา กีฬา  
คอลัมน์ ▾ กทม. ภูมิภาค อสังหาริมทรัพย์ ขานยนต์ อวกาศ สหกรณ์ บ้านเท้ง สตรี วัยใส-นิวเจน

# เปิดมหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ส่งเสริมการค้าอย่างลุ่มน้ำโขง

สยามรัฐออนไลน์ 11 พฤศจิกายน 2561 04:10 เกษตร

LINE it! Share 0 Tweet





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:19

Site Value: 40,000

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: เปิดมหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ส่งเสริมการค้าอย่างลุ่มน้ำโขง

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย จัดงาน“มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-11 พ.ย. 61 ณ ลานสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยซ้อและลานเวทีกลาง มุ่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมการค้า การลงทุน ด้านอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต สู้ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง

นายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกมากกว่า 20 ล้านไร่ สามารถสร้างรายได้เข้าให้ประเทศไทยในปี พ.ศ.2560 กว่า 4 แสนล้านบาท และมีความสำคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร เนื่องจากก่อให้เกิดการกระจายรายได้ การสร้างงาน สร้างความมั่นคงในอาชีพได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง กว่า 6 ล้านคน นอกจากนี้ ยังเป็นการลดการอพยพย้ายถิ่นเดิมของเกษตรกรจากชนบทเข้าสู่สังคมเมืองจากการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการกรีดยาง แปรรูปยาง และการดูแลรักษาต้นยางอย่างต่อเนื่องเกือบทั้งปี รวมถึงยางพารายังเป็นพืชที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยสร้างความชุ่มชื้น และระบบนิเวศในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ กระทั่งปัจจุบันได้พัฒนาสู่จัดตั้งกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการรวมกลุ่มแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ยางพารารูปแบบต่างๆ เพื่อให้ยางพาราของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:19

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: เปิดมหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ส่งเสริมการค้าอย่างลุ่มน้ำโขง



นายณรงค์ กล่าวว่า งาน“มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ”ในครั้งนี้ จะสร้างความรับรู้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการ ให้มีกิจกรรมเพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนสินค้า นวัตกรรม เชื่อมโยง สร้างจุดแข็งให้กับสินค้ายางพารา เกิดการเจรจาการค้าและการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนายางพาราดลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:19

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: เปิดมทรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ส่งเสริมการค้าอย่างลุ่มน้ำโขง

ด้าน นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ในนามคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานมทรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ กล่าวว่า การจัดงานมทรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ จัดขึ้นภายใต้งานเทศกาลยางพารานานาชาติภาคเหนือ ถือเป็น การประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางมีช่องทาง และเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ยางพารามากขึ้น เปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านยางพารา ตลอดจนผลิตภัณฑ์ยางพาราซึ่งกันและกัน



“ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ ได้แก่ พิธีลงนามข้อตกลงการซื้อขายยางพาราระหว่างผู้ประกอบการยางพารานานาชาติ การแสดงนิทรรศการความรู้วิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพารา การแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตชาวสวนยางภาคเหนือ การแสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การประกวดสินค้าเกษตรท้องถิ่นของดีเมืองเชียงราย การแข่งขันกรีดยางชิงแชมป์ กยท.เขตภาคเหนือ และการประกวดธิดาชาวสวนยางเพื่อเป็นทูตวัฒนธรรมด้านยางพารา ซึ่งผู้สนใจสามารถเที่ยวชมงานมทรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 11 พ.ย.61” นายพนัสพล กล่าว





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

สำนักข่าวไทย <http://www.tnamcot.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:23

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.จัดมหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ



THAI NEWS AGENCY

การเมือง เศรษฐกิจ บ้านเกิด กีฬา อาชญากรรม ทั่วไป ภูมิภาค ไอที Lifestyle เกษตรา-สิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ



## กยท.จัดมหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ



เศรษฐกิจ 10 พ.ย. 2018 11:21:29

กรุงเทพฯ 10 พ.ย.-กยท.ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดงาน“มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 11 พ.ย. 61 ณ ลานสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยซ้อและลานเวทีกลาง จ.เชียงราย



นายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)จัดงาน“มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ”ที่ จ.เชียงรายในครั้งนี้ จะสร้างความรับรู้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการ ให้มีกิจกรรมเพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนสินค้า นวัตกรรม เชื่อมโยงสร้างจุดแข็งให้กับสินค้ายางพารา เกิดการเจรจาการค้าและการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาทางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง

นายณรงค์ กล่าวว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ มีพื้นที่ปลูกมากกว่า 20 ล้านไร่ สามารถสร้างรายได้เข้าให้ประเทศไทยในปี พ.ศ.2560 กว่า 4 แสนล้านบาท และมีความสำคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร เนื่องจากก่อให้เกิดการกระจายรายได้ การสร้างงาน สร้างความมั่นคงในอาชีพได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง กว่า 6 ล้านคน นอกจากนี้ ยังเป็นการลดการอพยพย้ายถิ่นเดิมของเกษตรกรจากชนบทเข้าสู่สังคมเมือง จากการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการกรีดยาง แปรรูปยาง และการดูแลรักษาต้นยางอย่างต่อเนื่องเกือบทั้งปี รวมถึงยางพารายังเป็นพืชที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยสร้างความชุ่มชื้น และระบบนิเวศในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ กระทั่งปัจจุบันได้พัฒนาสู่จัดตั้งกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการรวมกลุ่มแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ยางพาราในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ยางพาราของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง

นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการกยท.จังหวัดเชียงราย ในนามคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานมหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ จัดขึ้นภายใต้งานเทศกาลยางพารานานาชาติภาคเหนือ ถือเป็นการประชุมสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางมีช่องทาง และเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ยางพารามากขึ้น เปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านยางพารา ตลอดจนผลิตภัณฑ์ยางพาราซึ่งกันและกัน

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ ได้แก่ พิธีลงนามข้อตกลงการซื้อขายยางพาราระหว่างผู้ประกอบการยางพารานานาชาติ การแสดงนิทรรศการความรู้วิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพารา การแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตชาวสวนยางภาคเหนือ การแสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การประกวดสินค้าเกษตรท้องถิ่นของดีเมืองเชียงราย การแข่งขันกรีดยางชิงแชมป์ กยท.เขตภาคเหนือ และการประกวดธิดาชาวสวนยางเพื่อเป็นทูตวัฒนธรรมด้านยางพารา ซึ่งผู้สนใจสามารถเที่ยวชมงานมหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือได้ตั้งแต่วันที่ไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561-สำนักข่าวไทย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ <http://www.thairath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:27

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: เชียงของบูม!! 'เทศกาลยางพารานานาชาติ' หนุนส่งออกปีละกว่า 3 พันล้านบาท

ไทยรัฐ

• Live

ไทยรัฐทีวี

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐเซียร์ไทยแลนด์



## เชียงของบูม!! 'เทศกาลยางพารานานาชาติ' หนุนส่งออกปีละกว่า 3 พันล้านบาท

อ.เชียงของ จ.เชียงราย จัดงาน "เทศกาลยางพารานานาชาติภาคเหนือ ครั้งที่ 1" ระหว่าง 5-11 พ.ย.นี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานเกษตรกร หนุนส่งออกปีละกว่า 3 พันล้านบาท

วานนี้ (9 พ.ย.) นายณรงค์ อ่อนสะอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพนัสพล โกลิยาภรณ์ ผอ.การยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ คณะบริหารการยางแห่งประเทศไทย ผู้แทนเจ้าหน้าที่จากแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว หน่วยงาน อปจ.เชียงราย อปท. และหน่วยงานอำเภอเชียงของ ตัวแทนชาวสวนยางพื้นที่ภาคเหนือกว่า 2,000 คน ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลยางพารานานาชาติภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ที่ลานเทศบาล ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-11 พ.ย.61



โดย นายพนัสพล โกสิยากรณ์ ผอ.การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในนามผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือ การยางแห่งประเทศไทยเป็นองค์การกลาง ที่รับผิดชอบบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำและปลายน้ำ ส่งเสริมสนับสนุนในด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การตลาด การประกอบธุรกิจและการดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินการที่ผ่านมาของการยางแห่งประเทศไทย จ.เชียงราย มีเกษตรกรชาวสวนยาง 20,384 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 18 อำเภอ พื้นที่ปลูกยางพารา 299,615 ไร่ เปิดกรีดแล้ว 212,726 ไร่ ได้ผลผลิตยางแห้ง 41,147 ตัน สร้างรายได้สู่เกษตรกรเงินหมุนเวียน ในจังหวัดมากกว่า 3,000 ล้านบาท

ขณะที่ นายทัศนัย สุราพจน์ นายอำเภอเชียงของ กล่าวว่า การจัดงาน "มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคเหนือ" ภายใต้งานเทศกาลยางพารานานาชาติภาคเหนือ ครั้งที่ 1 อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมผลงานของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและการยางแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้มีช่องทางรวมถึงโอกาส ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนสินค้า ความรู้ วิชาการ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เนื่องจากพื้นที่ อ.เชียงของ มีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุดจำนวน 58,560 ไร่ของ จ.เชียงราย และพื้นที่ อ.เชียงของ เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดน เชื่อมต่อกับ สปป.ลาว ไปยังจีนตอนใต้ได้สะดวก

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการลงนามข้อตกลง เรื่องการขับเคลื่อนถนนยางพาราต้นแบบ ระหว่างองค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย กับเทศบาล ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ การลงนามข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการซื้อ-ขายยางเครป จำนวน 3 คู่ มูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาท รวมถึงการลงนามข้อตกลง ระหว่างผู้ประกอบการทำหมอนจากยางพารา กับผู้ประกอบการจากประเทศจีนในงานดังกล่าว ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดี ปัจจุบันราคายางยังมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ราคาต่ำ แต่ภาครัฐก็ส่งเสริมให้หลายหน่วยงาน นำผลผลิตยางมาแปรรูปใช้ในประเทศมากขึ้น"